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Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: “Mỗi bức tranh là một câu 
chuyện, là cả tấm chân tình”
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Tác giả: Admin

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tâm sự: “Ngành mỹ thuật có rất nhiều thể loại tranh, nhưng 

đơn giản là tôi thích vẽ tranh chân dung nhất. Tôi vẽ chân dung những người bằng hữu, 

những người bè bạn mà tôi có tình cảm, khi cọ vẽ được đưa trên giấy tôi như đang trò 

chuyện với họ, mỗi bức tranh đều có một câu chuyện riêng và cũng là cả một tấm chân 

tình giữa họ và tôi......”
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Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự triển lãm tranh của nhà báo 

Huỳnh Dũng Nhân

Được biết, từ tháng 4/2021, trong thời gian điều trị bệnh tai biến và bị cách ly do đại dịch Covid-19,

nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã quyết tâm “Cách ly dịch nhưng không cách ly bút”. Ông vẫn viết

văn, viết báo, in sách, giảng dạy trực tuyến… và đặc biệt yêu thích việc vẽ chân dung các đồng

nghiệp, cho ra đời khoảng 400 bức chân dung. Tranh áp - phích tuyên truyền chống dịch của ông

đã được một số báo đài và tạp chí in làm trang bìa và giới thiệu trân trọng; nhà thiết kế Minh Hạnh



đã đem các họa tiết chống dịch này in trên các mẫu áo dài thời trang và ra mắt công chúng.

Tuy chỉ mới dừng lại ở mức độ nghiệp dư, nhưng tranh của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn được

nhiều độc giả đánh giá cao bởi nét vẽ chân tình mà thấm đẫm trong đó là cả một sự lạc quan yêu

đời cũng như bản lĩnh vượt qua thời khắc khó khăn.

Trong buổi triển lãm tranh tổ chức mới đây tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhà báo Huỳnh Dũng

Nhân đã có những giây phút “tọa đàm”, chia sẻ hết sức thân mật, gần gũi cùng các đồng nghiệp,

phóng viên và những sinh viên trẻ.
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Triển lãm tranh của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Phóng viên: “Thưa nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, vì lý do gì mà ông chọn vẽ tranh chân 

dung thay vì vẽ những thể loại tranh khác như tranh phong cảnh, tranh ký họa, tranh 

tĩnh vật.... Và điều gì giúp ông tạo nên những tác phẩm có hồn như vậy?

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: “Ngành mỹ thuật có rất nhiều thể loại tranh, nhưng đơn giản là tôi

thích vẽ tranh chân dung nhất. Tôi vẽ chân dung những người bằng hữu, những người bè bạn mà

tôi có tình cảm, khi cọ vẽ được đưa trên giấy tôi như đang trò chuyện với họ. Cảm giác như tôi

được kể chuyện, kể những tương tư tình cảm của mình qua bức tranh vậy. Vì tôi tin ai trong số

chúng ta cũng có câu chuyện riêng, hơn nữa, khi tôi vẽ những người bạn và tặng họ bức tranh ấy,

tình cảm giữa chúng tôi lại càng thêm sâu đậm hơn. Vẽ tranh phong cảnh, vẽ tĩnh vật cũng có cái



đặc sắc của nó đấy, nhưng khi đem tranh làm một món quà thì tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì cả, còn

những bức tranh chân dung-đó là cả một con người,một người bạn của tôi, chứa đựng trong đó là

cả một tấm chân tình mà tôi dành tặng cho người ở trong bức tranh ấy...”

Phóng viên: “Được biết buổi triển lãm này gồm những bức tranh bác "chắp bút" với nội 

dung "nhà báo vẽ nhà báo". Theo một số thông tin thì đây là nhân dịp sinh nhật lần thứ 

68 của bác. Vậy tại sao đến nhân dịp sinh nhật lần thứ 68 bác mới mở cuộc triển lãm 

này, phải chăng con số 68 có ý nghĩa hết sức đặc biệt với bác, hay đó là một ước mơ bác 

đã ấp ủ từ lâu mà chỉ đến năm nay mới có dịp thực hiện...?”

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: “Tôi phải thú thực rằng năm nay tôi cũng đã có tuổi, thế nhưng

tâm hồn tôi vẫn còn trẻ lắm. Mỗi năm sinh nhật tôi lại đều có một “trò vui” mới mà năm nay như

mọi người đã thấy, đó là tôi tổ chức họp báo triển lãm tranh. Bản thân tôi luôn quan niệm rằng

mình là một “người đặt nền móng”, một “người xếp gạch” cho chính cuộc đời của tôi. Mỗi năm qua

đi, tôi đều đặt thêm 1 viên gạch cho công trình mang tên “cuộc đời” ấy... mỗi viên gạch tuy nhỏ

nhưng nhiều viên sẽ tạo nên một công trình to lớn, vĩ đại!”
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Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân giao lưu trò chuyện cùng những phóng viên ký giả trẻ tuổi.



Phóng viên: “Buổi khai mạc triển lãm hôm nay của bác đã vô cùng thành công, đặc biệt 

hôm nay lại là sinh nhật lần thứ 68 của bác, vậy có lẽ đây sẽ là một sinh nhật mà bác 

không thể nào quên?”

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: “Bản thân tôi đã có những ước mơ ấp ủ một ngày tổ chức được một

buổi triển lãm tranh tôi vẽ, nơi tôi có thể mời những người anh em, những người bằng hữu đã đồng

hành cùng tôi suốt thời trai trẻ cho tới lúc nghỉ hưu tới tham gia, nơi tôi được ngồi và giao lưu cùng

những ký giả nhà báo khác, cũng như những người sinh viên trẻ tuổi ở dưới kia.... Nhưng những

năm tháng gần đây khó khăn cho tôi quá, tôi bị tai biến, sức khỏe không tốt cũng như tình hình

dịch bệnh căng thẳng làm ước mơ ấy bị trì hoãn rất nhiều lần. Nhưng hôm nay tôi đã hoàn thành

được cái tâm nguyện, cái ước mơ ấy(cười). Chắc chắn rồi, tôi sẽ không bao giờ quên cái sinh nhật

này.”
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Triển lãm tranh của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân thu hút được rất nhiều du khách là các phóng viên, 

nhà báo, sinh viên

Phóng viên: “Được biết bác đã về hưu từ năm 2015, nhưng từ đó đến nay, năm nào bác 

cũng vẫn luôn rất tích cực hoạt động trong ngành báo. Phải chăng vì tình yêu với nghề, 

bác sẽ không bao giờ “thật sự nghỉ hưu”? Và trong tương lai, dự định của bác là gì?”

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: “Có lẽ là đúng như vậy thật, tình yêu với nghề của tôi to lớn quá

chăng? Cứ nói là nghỉ hưu rồi nhưng từ đó đến nay chưa bao giờ tôi thật sự nghỉ hưu cả. Mỗi khi



bản thân muốn nghỉ ngơi, dưỡng già cho đúng với người đã nghỉ hưu mà khó khăn quá. Chắc cơ

thể tôi bây giờ muốn nghỉ thì bản thân tôi cũng không cho phép, như tôi đã chia sẻ, mỗi ngày, mỗi

tháng mỗi năm tôi đều sẽ vẫn tiếp tục xây những viên gạch cho “công trình” ấy. Tôi sẽ vẫn cống

hiến.....”
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Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chụp ảnh cùng sinh viên lớp Báo Ảnh K40, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền

Kết thúc buổi tọa đàm, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân khẳng định, bản thân sẽ còn nhiều hoạt động,

dự định trong tương lai. Ông hy vọng rằng những chia sẻ của ông sẽ phần nào truyền cảm hứng

cho thế hệ nhà báo trẻ sau này tiếp bước trên con đường báo chí nước nhà.

Hoàng Lân

Link bài viết: https://nguoilambao.vn/nha-bao-huynh-dung-nhan-moi-buc-tranh-la-mot-cau-

chuyen-la-ca-tam-chan-tinh
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